

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 5 năm 2021

THƯ KÊU GỌI
Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đã hành động quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch và bước đầu đạt được kết quả rất quan trọng.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành chính quyền các cấp, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, chung sức của toàn thể Nhân dân trong tỉnh, chúng ta vừa cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, vừa thực hiện được các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm, khó lường. Trước tình hình đó, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại buổi Lễ phát động Đợt cao điểm tuyên truyền góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 ngày 27/5/2021; nhằm tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch và có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kính mong các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tùy theo điều kiện và khả năng, tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ tiền, hiện vật để cùng với tỉnh nhà Thừa Thiên Huế và cả nước phòng, chống, sớm đẩy lùi, dập tắt dịch bệnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn mọi sự đóng góp của quý vị.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển vào tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, số: 121000075930 tại Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Thừa Thiên Huế; hoặc ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế (Số 47 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3848200).

Sau khi tiếp nhận sự ủng hộ của quý vị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ kịp thời chuyển về các đơn vị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh một cách công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Tiến